

# Đồn tổng lực giải cứu ngành chăn nuôi lợn

(Tiếp theo và hết)

## KỶ 5: PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BỀN VỮNG - CẦN NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ, CĂN CỐ

Chỉ trong vòng nửa năm, người chăn nuôi lợn gần như rơi vào bước đường cùng. Mọi cánh cửa tiêu thụ sản phẩm gần như đóng chặt, giống vật nuôi ứ đọng, vốn liếng tiêu tan khiến nợ chồng thêm nợ. Các cấp, các ngành đã vào cuộc tích cực bằng nhiều giải pháp thiết thực giúp người chăn nuôi vượt qua cơn khủng hoảng. Song để ngành chăn nuôi lợn phát triển bền vững, không thể mãi giải quyết "phần ngọn" mang tính giải pháp tình thế.



Kiểm tra sản phẩm thịt lợn tại HTX SXKD lương thực thực phẩm Ban Mai BIO (xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy).

Trong phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, ổn định phát triển, đặc biệt Thủ tướng yêu cầu phải đề ra các giải pháp cả trước mắt và lâu dài. Theo đó, trước mắt các bộ, ngành: Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần cử vào chức năng nhiệm vụ thực hiện đảm bảo tìm thị trường xuất khẩu; xem xét giãn nợ, miễn giảm lãi, tiếp tục cho vay mới đối với người chăn nuôi; giảm nguồn cung bằng cách tuyên truyền, đẩy mạnh tiêu thụ, sử dụng sản phẩm thịt trong nước; tăng cường

kiểm tra, kiểm soát tạm nhập tái xuất thịt lợn và phụ phẩm thịt lợn... Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tại buổi thảo luận thảo luận gỡ khó khăn trong lĩnh vực chăn nuôi lợn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức mới đây, nhiều giải pháp trước mắt cũng được các cấp, các ngành trong tỉnh thảo luận và đưa ra. Theo đó, ngành Nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi lợn ở thời điểm

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tuyên truyền, chỉ đạo và tổ chức phát động chương trình chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cung cấp thông tin, kế hoạch, chương trình chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1659/UBND-NNTNMT ngày 4/5/2017)

này cần bình tĩnh, tìm giải pháp về nguồn thức ăn để duy trì đàn lợn đang nuôi, tránh tình trạng ứ là công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, chống dịch bệnh cho lợn; tăng cường công tác quản lý thị trường, giảm khâu trung gian, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, giá cả trong sản xuất và kinh doanh thuốc thú y. Bên cạnh đó kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y quan tâm, hỗ trợ, đồng hành với người chăn nuôi như điều chỉnh giá bán thức ăn phù hợp, cho trả chậm tiền mua thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... Cùng với đó tỉnh vận động các doanh nghiệp chế biến, giết mổ có biện pháp phát triển, mở rộng thị trường nhằm tăng cường thu mua, chế biến, dự trữ sản phẩm thịt lợn giúp cho người chăn nuôi vượt qua thời điểm khó khăn... Tuy nhiên, để giải quyết bài toán đầu ra và tránh tình trạng rớt giá lợn hơi hiện nay, phải cần tới những giải pháp mang tính chiến lược lâu dài.

Chuyển hướng sản xuất theo an toàn, hiệu quả, khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi an toàn, chăn nuôi hữu cơ, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có

ở địa phương để phối trộn thức ăn, không sử dụng chất cấm và lạm dụng thuốc kháng sinh gây mất an toàn thực phẩm là một trong những biện pháp hữu hiệu để không chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm nội địa mà còn hướng tới xuất khẩu, vốn rất khiếm tốn từ trước tới nay. Hộ gia đình ông Vũ Như Khoa, thôn Đà Thôn, xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) là một minh chứng rõ nét cho điều này. Trong khi nhiều hộ chăn nuôi đang gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm do giá lợn xuống thấp thì sản xuất chăn nuôi của hộ ông Khoa lại ửng vàng trước bão giá. Ông Khoa cho biết: Trang trại của tôi hiện tại có 20 lợn nái và 20 lợn thịt, chăn nuôi theo phương pháp hữu cơ được tôi áp dụng từ năm 2016. Ưu điểm vượt trội của phương pháp này giúp giảm chi phí thức ăn chăn nuôi, giảm tỷ lệ kháng sinh trong chăn nuôi, lợn tăng tỷ lệ hấp thụ thức ăn tối đa, tăng sức đề kháng. Thức ăn chính của lợn cám gạo, rau, bèo được ủ với men tan hữu cơ nên chất thải không có mùi hôi thối như chăn nuôi công nghiệp. Qua kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, lợn nuôi theo phương pháp hữu cơ thịt đỏ đẹp tự nhiên, chế biến không có mùi hôi,

không chảy nước... Điều đáng nói là sản phẩm từ trang trại của ông Khoa luôn bán cao hơn giá thị trường từ 2 - 3 giá, thương lái luôn phải đặt trước do khan hiếm hàng. Ông Khoa cho biết thêm: Từ thực tế, tôi thấy đây là phương pháp chăn nuôi mới, đạt hiệu quả kinh tế, mang tính bền vững, thân thiện với môi trường... Sau khi giá lợn tăng trở lại, tôi sẽ tiếp tục phát triển đàn, áp dụng chăn nuôi theo phương pháp hữu cơ.

Về lâu dài, ngành chăn nuôi cần tuân thủ theo quy luật cung, cầu, tổ chức lại sản xuất chăn nuôi phù hợp với thực tế của tỉnh như thực hiện việc chuyển hướng nhanh sang thay đổi cơ cấu giống, phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, tính cạnh tranh sản phẩm trên thị trường, khuyến khích phát triển các giống cao sản và giống đặc sản phục vụ các phân khúc thị trường khác nhau; khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung theo quy mô lớn. Một trong những giải pháp "gốc" là phải hình thành được các mô hình chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị, đây cũng là giải pháp được các ngành Nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh. Theo đó cần hỗ trợ phát triển và khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi, đẩy mạnh chăn nuôi theo mô hình liên kết chuỗi có sự tham gia của các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp; cụ thể là liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở, doanh nghiệp giết mổ với các vùng chăn nuôi trong tỉnh có như vậy mới điều tiết cung, cầu và kiểm soát tốt chất lượng, an toàn thực phẩm.

Ông Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh



Ngoài các giải pháp trước mắt như tăng cường tuyên truyền tài các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn; giúp người chăn nuôi giảm đầu vào bằng việc giảm giá thức ăn, thuốc thú y; tiêu thụ sản phẩm ứ đọng; khoanh nợ, giảm lãi suất ngân hàng... tỉnh cũng đề ra các giải pháp chiến lược lâu dài. Trong đó, tập trung xây dựng, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện phát triển chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành và chế biến sau các sản phẩm chăn nuôi để tăng sức mua trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu; rà soát điều chỉnh hạn chế mở một số cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp; điều chỉnh lại cơ cấu chất lượng đàn giống, phương thức chăn nuôi phù hợp với từng phân khúc thị trường...

Ông Đoàn Hữu Ty, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gia cầm và Trang trại nông nghiệp Thái Bình



Để ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng phát triển bền vững, thời gian tới, Hiệp hội Gia cầm và Trang trại nông nghiệp Thái Bình tiếp tục tập huấn, phổ biến và mở rộng chăn nuôi theo hướng VietGAP, hữu cơ đến các thành viên để có thực phẩm sạch, an toàn. Đồng thời phấn đấu xây dựng được các chuỗi khép kín từ chăn nuôi đến giết mổ, mở rộng các cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch đến tay người tiêu dùng qua đó ổn định đầu ra, nâng cao giá thành sản phẩm cho người chăn nuôi.

Chị Nguyễn Thanh Mai, xã Đông Cơ (Tiền Hải)



Thịt lợn là một trong những loại thực phẩm được sử dụng rất phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, thời gian qua liên tiếp có những thông tin về thịt lợn chứa kháng sinh, chất tạo ngọt, thịt không có nguồn gốc xuất xứ đã làm cho người tiêu dùng rất hoang mang, lo lắng. Để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, theo tôi, những người chăn nuôi không nên chạy theo lợi nhuận mà sử dụng chất kích thích, chất tạo ngọt... mà cần thay đổi nhận thức, tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn, tạo được niềm tin với người tiêu dùng. Tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ có những chuỗi cửa hàng cung cấp thịt lợn sạch, an toàn từ trang trại đến bàn ăn ở các huyện, thành phố để người dân được tiếp cận, sử dụng.

PHAN LỢI - LƯU NGÀN - PHẠM HÙNG - TRỊNH CƯỜNG

## QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VŨ VÂN Hoạt động hiệu quả, chất lượng

Được thành lập từ tháng 10/1995 với 12 thành viên, đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Vũ Vân (Vũ Thu) đã không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, thực sự là địa chỉ tin cậy đối với nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.



Được vay vốn từ Quỹ Tín dụng nhân dân Vũ Vân, gia đình anh Vũ Văn Đức (thôn Quang Trung, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thu) đầu tư phát triển cơ sở mộc mang lại hiệu quả cao.

Hàng tháng, Hội đồng quản trị Quỹ tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tháng trước, trên cơ sở đó phân tích những nguyên nhân của hạn chế và đặc điểm tình hình thực tế để xây dựng phương hướng, mục tiêu tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Quỹ cũng lập chương trình kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên, đồng thời xây

dựng giải pháp cụ thể để hoàn thành từng chỉ tiêu kinh doanh. Đối với công tác huy động vốn, Quỹ thực hiện theo phương châm khai thác tối đa nguồn vốn nhân rỗi trong dân cư, đa dạng hóa các hình thức huy động bằng nhiều kỳ hạn gửi với các mức lãi suất khác nhau, tích cực tuyên truyền để mọi người dân cùng biết đến hoạt động của Quỹ. Trong hoạt động cho vay, Quỹ luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

của địa phương để cho vay thành viên, trong đó đặc biệt ưu tiên cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, Quỹ TDND Vũ Vân đã góp phần đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đầu năm đến nay, Quỹ đã giúp cho 60 lượt thành viên được vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền đã giải ngân đạt 3,705 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay đó, các thành viên đã tập trung đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới... Đến ngày 30/4/2017, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt 37,445 tỷ đồng, trong đó vốn huy động đạt 35,595 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay thành viên đạt 26,575 tỷ đồng với 359 khách hàng còn dư nợ, trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm 39,36% và cho vay kinh doanh dịch vụ ngành nghề chiếm 60,64%.

MINH HƯƠNG

Nhằm bảo tồn giống gà quý hiếm và giúp nông dân trong tỉnh tiếp cận những cây, con mới cho giá trị kinh tế cao, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã triển khai mô hình nuôi gà H'Mông tại một số hộ dân ở Vũ Thu, Thái Thụy, bước đầu cho kết quả khả quan. Đã nhiều năm gắn bó với các giống gà truyền thống, khi được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phổ biến chương trình nuôi gà H'Mông, chị Vũ Thị Hiền ở thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên (Thái Thụy) quyết định tham gia. Khi tham gia mô hình, cũng như các hộ chăn nuôi khác của xã Thụy Ninh (Thái Thụy) và xã Tự Tân (Vũ Thu), chị được hỗ trợ 100% về con giống, thức ăn giai đoạn từ 0 - 4 tuần tuổi, thuốc thú y, dụng cụ chăn nuôi, phòng bệnh cho đàn gà. Sau khi đã được 4 tuần tuổi thì lượng thức ăn được hỗ trợ là 30%. Chị Hiền cho biết: So với gà truyền thống, gà H'Mông khỏe, ít dịch bệnh. Dù nhập 500 con gà mới 1 ngày tuổi song do được tiêm vắc-xin đầy đủ, nhờ thuốc phòng bệnh và nuôi theo đúng quy trình nên tỷ lệ gà sống đạt cao (khoảng 96%).

Theo chị Hiền, nuôi gà H'Mông không khó bởi chế độ ăn, quy trình và chuồng nuôi khá đơn giản. Chuồng chỉ cần thoáng mát, khô ráo, nền chuồng có thể dùng cát, trấu, rơm rạ băm nhỏ nhằm tăng khả năng hút ẩm. Nguồn thức ăn cho gà chủ yếu tận dụng các phụ phẩm có sẵn tại địa phương như rau muống,

## Mô hình nuôi gà H'Mông

thân chuối, cám, ngô, lúa... Sau thời gian nuôi khoảng 5 tháng, trọng lượng gà trống đạt hơn 1,7kg/con, gà mái đạt khoảng 1,4kg/con. Trong khoảng thời gian 20 tuần tuổi, gà bắt đầu đẻ trứng. Đến 24 tuần tuổi, tỷ lệ gà đẻ đạt 30%. Trứng gà nhỏ như gà ri song do hàm lượng dinh dưỡng cao trứng vẫn được người dân ưa chuộng. Trứng gà đẻ ra tiêu thụ tại chỗ, không bị lưu tồn, giá bán dao động từ 3.000 - 3.500 đồng/quả.

Tuy nhiên, để nuôi gà hiệu quả, cần lưu ý đến giai đoạn gà con dưới 1 tháng tuổi bởi sức đề kháng của gà giai đoạn này còn yếu, dễ mắc dịch bệnh. Vì thế, cần chú ý đến vệ sinh chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi. Để sưởi ấm cho gà có thể dùng bóng điện tùy theo số lượng con hợp lý, hiệu quả. Nếu thấy gà có hiện tượng chum lại, chen chúc nhau do lạnh

hoặc há miệng do quá nóng thì điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp. Khi gà tàn ra ăn uống bình thường thì nhiệt độ chuồng nuôi đã bảo đảm.

Ông Bùi Quang Hộ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cho biết: Mô hình được triển khai trong hai năm và bắt đầu từ tháng 7/2016 với hai giai đoạn: giai đoạn 1 nuôi lấy trứng và giai đoạn 2 nuôi lấy thịt. Kết quả giai đoạn 1 cho thấy gà H'Mông nuôi trong tình có tốc độ sinh trưởng tương đối tốt, con hơn so với gà ri nuôi cùng điều kiện ở cùng lứa tuổi 9 và 19 tuần tuổi. Thời điểm gà đẻ trứng cho kết quả cao nhất là 38 tuần tuổi. Gà thích nghi tốt với điều kiện thời tiết, khí hậu và phù hợp với phương thức chăn nuôi bán chăn thả của người dân địa phương.

HOÀNG LANH



Gà H'Mông nuôi thả tại vườn ở xã Thái Xuyên.

Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Vũ Vân



Từ khi thành lập đến nay, Quỹ TDND Vũ Vân luôn bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để cho vay thành viên. Năm 2016, Vũ Vân đã về đích nông thôn mới, điều đó có sự đóng góp không nhỏ của Quỹ TDND Vũ Vân đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay vốn để hoàn thành các công trình

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Quỹ TDND Vũ Vân



như đường giao thông, công trình phúc lợi của thôn..., đồng thời phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33 triệu đồng/năm.

Anh Vũ Văn Đức, thôn Quang Trung, xã Vũ Vân



Gia đình tôi có được cơ ngơi như ngày hôm nay là có sự đóng góp rất lớn của Quỹ TDND Vũ Vân. Quỹ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được vay vốn với lãi suất hợp lý. Từ số tiền ban đầu vay của Quỹ 1 triệu đồng, tôi đã đầu tư mua máy CD gồm các chức năng của, đục, bào, phay. Sau hơn 20 năm duy trì phát triển, đến nay cơ sở của tôi không ngừng phát triển, tôi đã mua sắm được đầy đủ các loại máy móc chuyên dụng phục vụ cho việc sản xuất các loại của gỗ, cấu thang, đồng thời duy trì ổn định cuộc sống gia đình, nuôi dạy các con ăn học đầy đủ.